



Đi giao an toàn
để về nhà bình an

WHS - quyền và trách nhiệm

Quý vị có giao thức ăn?

Ở Úc, với tư cách là **công nhân** giao thức ăn quý vị có quyền được an toàn và cảm thấy an toàn khi làm việc.



Quý vị là **công nhân** nếu quý vị làm việc cho một nền tảng kết nối (qua ứng dụng) cung cấp dịch vụ giao hàng cho một cơ sở kinh doanh thực phẩm (nhà hàng/cửa tiệm) mà thức ăn/đồ uống của họ được giao.

Công nhân có thể bao gồm nhân viên hoặc người làm theo hợp đồng (tự làm chủ) của một cơ sở kinh doanh.

Nền tảng kết nối (thông qua một ứng dụng) và cơ sở kinh doanh giao đồ ăn (nhà hàng/cửa tiệm) phải bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công nhân. Nghĩa là nền tảng kết nối và cơ sở kinh doanh thực phẩm phải quản lý các rủi ro và sự nguy hiểm (tình huống nguy hiểm) có thể có hại cho quý vị và họ phải làm tất cả điều gì có thể làm được để giữ cho quý vị và các công nhân khác được an toàn.

Là công nhân, quý vị có quyền yêu cầu phải bầu một người đại diện về sức khỏe và an toàn (HSR) để đại diện cho quý vị về các vấn đề sức khỏe và an toàn khi làm việc. Hãy nói chuyện với cơ sở kinh doanh và nền tảng kết nối để tìm hiểu thêm và tìm các chỉ dẫn từ cơ quan thẩm quyền quản lý sức khỏe và an toàn lao động của quý vị.

Là công nhân quý vị cũng có trách nhiệm đối với sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Là công nhân giao thức ăn, quý vị vừa có quyền vừa có trách nhiệm bởi vì quý vị có thể **cùng một lúc vừa là công nhân vừa là người làm theo hợp đồng (tự làm chủ)**.



Quý vị **tự làm chủ** nếu quý vị tự quản lý cơ sở kinh doanh giao thức ăn của mình.

Nếu quý vị vừa là người làm theo hợp đồng (tự làm chủ) vừa là công nhân, thì nền tảng kết nối và cơ sở kinh doanh thực phẩm phải giữ cho quý vị được an toàn, nhưng quý vị cũng có chung trách nhiệm tự bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh, như là người bộ hành khi quý vị làm việc. Quan trọng là quý vị, nền tảng kết nối và cơ sở kinh doanh thực phẩm phải nói chuyện với nhau về sức khỏe và an toàn. Như vậy sẽ giúp quý vị hiểu được những tình huống nguy hiểm mà công nhân giao hàng phải đương đầu, các vấn đề rủi ro sức khỏe và an toàn sẽ được quản lý thế nào, những hành động nào cần được thực hiện và ai là người ở vị trí tốt nhất để kiểm soát từng rủi ro.

Quý vị cũng có thể liên lạc với cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn lao động (WHS) sở tại nếu có lo ngại gì về vấn đề sức khỏe và an toàn khi làm việc.

Nội dung này được cung cấp nhằm nâng cao nhận thức chung về sức khỏe và an toàn lao động và không có ý định là lời khuyên pháp lý và cũng không thay thế cho các quy định chiếu theo luật lệ về sức khỏe và an toàn lao động ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của quý vị.

